

Số: 144/BC-UBND

Thượng Nhật, ngày 14 tháng 05 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019**

#### **A. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã:**

##### **1. Hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân xã:**

Thực hiện chương trình công tác số 04/CTr-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã ban hành chương trình công tác tháng 5, đồng thời phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nên việc thực hiện chương trình được đảm bảo đúng theo kế hoạch, tiến độ công việc được giao.

Nhìn chung việc triển khai chương trình công tác tháng 5, Ủy ban nhân dân xã giao cho các ngành, Ban chỉ đạo xã, thôn đều chuẩn bị chu đáo bảo đảm tiến độ, chất lượng nội dung của công việc, tính chính xác của các văn bản được nâng lên.

##### **2. Công tác tiếp nhận và ban hành các văn bản của Ủy ban nhân dân xã:**

Trong tháng 5, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận 147 văn bản gồm Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Quyết định, Báo cáo, Công văn của cấp trên gửi đến. Tư pháp- hộ tịch đã tiếp nhận 136 hồ sơ; trong đó chứng thực bản sao 61 hồ sơ; chứng thực chữ ký 03 hồ sơ; chứng thực hợp đồng giao dịch 0; đăng ký khai sinh 06 trẻ; cấp bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 5 tuổi 04; trích lục hộ tịch 03; đăng ký khai tử 0; đăng ký kết hôn 0, đất đai 01; LĐTĐ&XH 61 hồ sơ; Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã đã ban hành 51 văn bản các loại. Các văn bản được ban hành đã góp phần thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra, các kết luận và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã.

#### **B. Tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 05**

##### **I. Lĩnh vực kinh tế:**

##### **1. Nông lâm nghiệp**

###### **a. Trồng trọt:**

- *Cây lúa nước*: Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo sản xuất Vụ Đông xuân 2018-2019; Tổng diện tích gieo cấy vụ Đông xuân toàn xã 33 ha. Hiện nay 100% diện tích đưa vào thu hoạch.

Năng suất vụ Đông xuân đạt 55,8 tạ/ha; Sản lượng đạt 185,35 tấn.

UBND xã đã ban hành thông báo về việc đổi giống lúa sản xuất vụ Hè thu năm 2019 tại thôn 3 và thôn 4 đã sản xuất giống lúa phục vụ đủ cho vụ Hè thu trên địa bàn xã.

*Kinh tế vườn:* UBND xã tập trung chỉ đạo hướng ứng phong trào xây dựng NTM và làm vườn năm 2019, Hội LHPN xã đã đỡ đầu giúp đỡ 01 làm vườn tại thôn La Vân; 01 hộ thôn Ta Rinh và 01 ở hộ thôn A Tin đã trồng được tổng 90 bụi chuối trong chương trình xây dựng NTM năm 2019. Tuy nhiên do thời tiết nắng hạn, công tác chăm sóc cải tạo vườn gặp không ít khó khăn, do thiếu nước để tưới và không có cây giống để hỗ trợ, một số diện tích vườn đã phát động đến nay cây phát triển chậm.

*b. Chăn nuôi - Thú y, thủy sản:* Tình chăn nuôi cơ bản ổn định. Công tác phòng bệnh được quan tâm, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Huyện và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả Châu phi vào địa bàn huyện, tỉnh năm 2019. UBND xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo Thông báo số 65/TB-UBND ngày 6/3/2019 của UBND xã về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả Châu phi vào địa bàn xã, qua kiểm tra trên địa bàn đến nay chưa có trường hợp xảy ra Dịch tả Châu phi.

*c. Về lâm nghiệp:* Ngày 24/4/2019, UBND xã Thượng Nhật đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thành lập hợp tác xã lâm nghiệp bền vững xã Thượng Nhật, nhiệm kỳ 2019-2022, Đại hội đã bầu ra 03 thành viên Hội đồng quản trị; 01 Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. UBND xã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND, ngày 19/4/2019 của UBND xã về việc họp cụm dân cư triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 cho 7/7 thôn dân cư, BCĐ xã phối hợp với kiêm lâm địa bản tổ chức tuyên truyền vận động cho người dân khi vào rừng tìm ong và đốt ong phải cẩn thận khi sử dụng lửa để PCCCR không để xảy ra, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động các hộ khi xử lý thực bì những diện tích đã rừng trồng đã khai thác trước trong và sau tết phải làm ranh cản lửa để hạn chế cháy lây lan. Trong tháng, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng cháy rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép và không xảy ra vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên trong tháng đã xảy ra 01 trường hợp xử lý thực bì không làm ranh cản lửa đã làm cháy lan sáng diện tích rừng đã khai thác của hộ khác, vụ cháy xảy ra đã được gia đình dập lửa kịp thời, đám cháy không xảy ra thiệt hại về tài sản.

- *Cây cao su:* tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cây cao su, nhằm đảm bảo chất lượng vườn cây. Tuyên truyền vận động người không chặt bán cây cao su; tuy nhiên qua kiểm tra đến nay một số hộ gia đình chặt bán cây cao su để đưa vào trồng rừng với diện tích trên 02 ha nâng tổng số diện tích đã chặt bán từ đầu năm đến nay 4,5 ha.

- *Thủy sản:* Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ có diện tích ao, tiếp tục cải tạo ao để thả giống, không để tình trạng diện tích ao bỏ hoang. Tuy nhiên do thời tiết nắng hạn kéo dài một số diện tích ao nuôi khô nước, không duy trì nuôi như diện tích ao tại Ta Rinh đã bỏ hoang do nguồn nước tại lòng hồ Ta Rinh khô cạn.

## **2. Tài nguyên và môi trường:**

*a) Lĩnh vực đất đai:* Hoàn thành các thủ tục đăng ký chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất cho các hộ đã hiến đất để mở các tuyến đường phát triển sản xuất trên địa bàn. Tham gia với đoàn kiểm tra của huyện tại khu quy hoạch tái định cư của huyện khu vực phía dưới bãi rác Thượng Nhật. Qua kiểm tra việc xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn đã phát hiện 01 trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở trái phép dưới hành

lang an toàn điện, UBND xã đã thành lập đoàn đi kiểm tra, tuyên truyền vận động và đã lập biên bản vi phạm báo cáo lên Phòng KTHT huyện xử lý.

b) *Lĩnh vực Môi trường*: BCD xã phối hợp với các thôn tăng cường tuyên truyền vận động công tác thu gom rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đúng nơi quy định gắn với việc thu phí rác thải sinh hoạt đạt theo chỉ tiêu đề ra. Tập trung triển khai đề án “Ngày chủ nhật xanh” của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã triển khai 7/7 thôn và 4/5 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. LDLĐ huyện phối hợp với Công đoàn xã tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh và trồng hoa tại trục đường từ ngã ba trường THCS Thượng Nhật đến ngã ba đường rẽ vào thôn A tin. Đến nay việc tổ chức tuyên truyền “Ngày chủ nhật xanh” trên đài được thường xuyên, một số bộ phận nhân dân thực hiện cơ bản tốt.

**3. Xây dựng cơ bản**: Tập trung kiểm tra các hệ thống kênh mương bị hư hỏng để kịp thời khắc phục nhằm phục vụ nước tưới cho vụ Hè thu năm 2019, kiểm tra, giám sát 02 tuyến đường phát triển sản xuất; Ma Rai và Cha Lai giải đoạn 02, qua kiểm tra đến nay, tuyến đường sản xuất Cha Lai tiến độ đạt 25 %, hiện nay đang ngưng không thi công, còn đường Ma Rai tiến độ thi công còn chậm, đạt 40%. Nâng cấp sửa chữa phòng CCHC một cửa tại xã Thượng Nhật, đến nay phòng làm việc, hệ thống điện cơ bản đã xong, còn lại trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa lắp đặt nên chưa đưa vào sử dụng.

**4. Tài chính ngân sách**: Tổng thu ngân sách trong tháng 5: 320 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách là: 300 triệu đồng. UBND xã tuyên truyền, vận động thu nộp các chỉ tiêu đóng góp cho xã hội cho 7/7 thôn, kết quả thu nộp như sau:

- + Thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa 3.000.000 đồng;
- + Thu quỹ khuyến học 5.000.000 đồng.
- + Thu quỹ vì người nghèo 3.500.000 đồng.
- + Thu quỹ huấn luyện du kích 2.500.000 đồng.
- + Thu phí vận chuyển rác thải sinh hoạt từ đầu năm 10 triệu đồng.
- + Thu nhân dân đóng góp xây dựng các công trình trên địa bàn từ đầu năm 60 triệu đồng.
- + Thu thuế GTGT, TNCN, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất từ đầu năm 39,4 triệu đồng.
- + Thu phí, lệ phí từ đầu năm 12.000.000 đồng.

## **II. Lĩnh vực văn hóa xã hội**

**1. Giáo dục**: Công tác giáo dục cơ bản tốt, duy trì tốt số lượng học sinh đến trường, học sinh ở lại bán trú tại trường mầm non được duy trì tốt. Các trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi học kỳ hai và chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học 2018-2019.

Ngày 02/5/2019, Hội khuyến học xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

**2. Y tế - Dân số**: Trong tháng y tế xã đã triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, trong tháng trạm đã tiếp nhận 211ca khám chữa bệnh tại trạm, chưa có trường hợp nào xảy ra ngộ độc thực phẩm, tình hình dịch bệnh nguy

hiếm không xảy ra trên địa bàn. Công tác tiêm phòng vacxin cho trẻ được quan tâm, tỷ lệ tiêm phòng đạt 60%.

*Dân số:* Số trẻ sinh ra trong tháng là 06 trẻ. Nâng tổng số trẻ sinh ra từ đầu năm đến nay 24 trẻ; trong đó 06 sinh con thứ 3 trở lên;

**3. Văn hóa thông tin – thể dục thể thao:** Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trên đài truyền thanh của xã đến tận cụm dân cư về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền khẩu hiệu, panoaphich nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và 01/5/2019, tuyên truyền các hoạt động trang thông tin của địa phương như: công tác phát động phong trào xây dựng NTM và làm vườn năm 2019, đề án “Ngày chủ nhật xanh”, tuyên truyền Dịch Tả Lợn Châu phi và các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức Đại hội thành lập HTX lâm nghiệp bền vững lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022; mô hình trồng Gấc trên đài truyền thanh của xã được kịp thời và thường xuyên.

#### **4. Công tác xã hội và đời sống của nhân dân:**

Công tác chi trả, thực hiện các chế độ ưu đãi đối với các đối tượng chính sách có công, thương binh, bệnh binh và bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời đúng đối tượng.

UBND xã đã triển khai tốt công tác chăm sóc đời sống cho nhân dân, thăm hỏi và động viên kịp thời các gia đình chính sách, các gia đình không may khó khăn hoạn nạn ốm đau, qua đời và các gia đình tổ chức cải táng mộ. UBND xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động giúp đỡ hộ nghèo khó khăn cải tạo vườn, hỗ trợ cây, con giống nhằm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống để thoát nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 59/KH-UBND về việc giúp đỡ hộ nghèo, UBND xã triển khai giúp đỡ đỡ đầu 03 hộ nghèo tại thôn A Xách, vận động mỗi cán bộ, công chức ủng hộ 01 ngày lương và cán bộ không chuyên trách ủng hộ 01 ngày phụ cấp để hỗ trợ cây, con giống cho 03 hộ nghèo tại thôn A Xách để phát triển kinh tế gia đình nhằm phấn đấu thoát nghèo và giảm nghèo bền vững. Ngày 09/5/2019, UBND xã đã tiếp nhận 220 suất quà của các nhà từ thiện tặng cho hộ nghèo, cận nghèo; tổng số tiền 75 triệu đồng trong đó; có 100 suất kên của Hội chữ thập đỏ huyện phối hợp trao.

### **III. Quốc phòng – an ninh:**

**1. Quốc phòng:** Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt các ngày lễ trong tháng, phối hợp chặt chẽ nắm chắc mọi diện biến, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Tổ chức phát lệnh gọi QDB2 đi huấn luyện đợt 2 năm 2019 có 4 đồng chí, tham mưu và tổ chức bàn giao 01 Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho gia đình, thôn quản lý. UBND xã đã triển khai kế hoạch số 137/KH-UBND, ngày 06/5/2019 của UBND xã về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Thượng Nhật năm 2019, ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện diễn tập, Tổ chức đảm bảo diễn tập, khung diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã năm 2019 nhằm Chuẩn bị tốt lực lượng, vũ khí trang bị, hậu cần kỹ thuật để tham gia diễn tập do Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tại khu trường bán của huyện.

**2. An ninh:** Tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không có trường hợp gì xảy ra, lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức tuần tra 7/7 thôn về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, qua kiểm tra không phát hiện tình trạng mất an ninh chính trị, TTAT xã hội, không vi

phạm giao thôn. Tuy nhiên tình hình một số thanh niên vẫn tụ tập tại các quán cafe tổ chức đánh bài cào ăn tiền ngày càng diễn ra, bất chấp sự nhắc kiểm tra nhắc nhở của lực lượng công an xã.

### **3. Công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm:**

Xã đã làm tốt việc công khai các khoản thu, chi tài chính ngân sách xã và các nguồn đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã và các khoản đóng góp của nhân dân được kịp thời nên trong thời gian qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ và nhân dân liên quan đến tham ô, tham nhũng.

**4. Công tác cải cách hành chính:** trong tháng đã tiếp nhận 136 văn bản; trong hồ tịch 10 trường hợp; chức thực 64 trường hợp, lĩnh vực đất đai 01 trường hợp, LĐTĐ&XH tiếp nhận 61 hồ sơ, các thủ tục hành chính được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và số hóa, trả đúng hạn cho tổ chức và cá nhân, chưa có trường hợp nào quá hạn, các thủ tục đều được tham mưu cho lãnh đạo phê duyệt hồ sơ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đúng theo quy định. Việc ứng dụng CNTT được sự quan tâm của lãnh đạo UBND xã thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công chức tăng cường ứng dụng CNTT, đến nay việc ứng dụng CNTT cơ bản làm tốt, các phần mềm dùng chung được sử dụng tốt có hiệu quả.

**5. Tư pháp:** Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 6/7 thôn; tham gia tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, công tác tiếp nhận và giải quyết các trường hợp chứng thực cho người dân đúng quy định, công tác rà soát các thủ tục hành chính triển khai theo kế hoạch, tuyên truyền và thực hiện tốt luật hòa giải ở cơ sở.

**IV. Về xây dựng nông thôn mới:** Ủy ban nhân dân thường xuyên tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới và làm vườn năm 2019 cho 7/7 thôn, UBND xã tập trung chỉ đạo các thôn, cán bộ chỉ đạo địa bàn, tổ chức rà soát các hộ trong thôn có vườn tạp tập trung chỉ đạo cải tạo vườn để các ngành đoàn thể trong thôn giúp đỡ. Ngày 24/4/2019 UBND xã tổ chức thành công Đại hội thành lập hợp tác xã lâm nghiệp bền vững xã Thượng Nhật, nhiệm kỳ 2019-2022. Triển khai chỉ đạo xóa nhà tạm được công ty thủy điện Thượng Nhật hỗ trợ 150 triệu đồng, đến nay đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng 01 cái. UBND xã tiếp tục vận động các hộ dân còn ở nhà tạm có điều kiện kinh tế tự xây dựng nhà ở, chỉnh trang nhà ở. Phần đầu cuối năm 2019 hoàn thành các tiêu chí chưa đạt như: xóa nhà tạm, môi trường, hộ nghèo, hệ thống chính trị, văn hóa để đưa xã Thượng Nhật đạt chuẩn NTM.

### **C. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2019:**

#### **I. Lĩnh vực kinh tế:**

##### **1. Nông, lâm nghiệp**

- Về lúa nước: tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất vụ Hè thu năm 2019 đúng khung lịch thời vụ, vận động người dân chuyển đổi một số diện tích ruộng thiếu nước, để trồng màu.

- Về công tác vườn: Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, cải tạo vườn, trồng cây có giá trị kinh tế, tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động và chỉ đạo nhân rộng mô hình trồng chuối tiêu, thanh tiên và cây có giá trị kinh tế như: cây cam, cau... Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền các hộ gia đình đã khai thác keo trong vườn, ký cam kết không tiếp tục trồng keo trong vườn, nên trồng cây có giá trị kinh tế như:

trồng chuối và trồng cam theo đề án của huyện và chỉ tiêu giao của huyện trong năm 2019.

- Chăn nuôi- thú y: Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine, tiêu độc khử trùng. Chủ động phòng chống Dịch Tả lợn Châu phi và các dịch bệnh khác thường xảy ra khi thời tiết chuyển mùa, không chế biến và ăn thịt lợn khi đã phát hiện có dịch bệnh, vận động các hộ chăn nuôi chưa có chuồng, tiếp tục làm chuồng, giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc như trồng cỏ, phơi rơm làm ăn cho gia súc.

- Về lâm nghiệp: Tăng cường công tác tuyên truyền PCCCR, không để xảy ra tình trạng cháy rừng trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm rừng già, rừng cộng đồng quản lý và xử lý nghiêm theo luật.

- Về cây cao su: Tập trung chỉ đạo bà con mua phân bón và chăm sóc cây cao su, nhằm tăng tuổi thọ vườn cây cũng như chất lượng mủ. BCD phan công phụ trách từng thôn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân không chặt bán cây cao su để chuyển sang trồng rừng.

**2. Xây dựng cơ bản:** Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình đang thi công và các công trình bị xuống cấp để kịp thời báo cáo và tu sửa nhằm để đảm bảo phụ vụ nước tưới cho sản xuất vụ Hè thu. Tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng để mở đường trục chính của xã từ ngã ba tỉnh lộ 14B đến đầu cầu Trần Đức Lương và đường sản xuất Cha lai và Ma Rai giải đoạn 2 và 3.

**3. Tài nguyên và môi trường:** Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tiếp tục thu gom chất thải rắn đúng quy định, vận động nhân dân nộp phí vận chuyển thu gom rác thải sinh hoạt đạt chỉ tiêu huyện giao. Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, hiến cây để giải phóng mặt bằng để mở các tuyến đường trên địa bàn. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - sáng theo Đề án “Ngày chủ nhật xanh” của UBND tỉnh.

**4. Tài chính – Ngân sách:** Duy trì tốt công tác quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác ủy nhiệm thu. Ban chỉ đạo xã trực tiếp về các thôn để vận động nhân dân thu nộp các loại quỹ: ĐỒ ĐN; Vì người nghèo, quỹ khuyến học đạt và vượt chỉ tiêu giao huyện, xã giao, hàng tháng phải báo cáo công khai minh bạch thu, chi tài chính đúng theo quy định.

## **II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

**1. Giáo dục:** chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học 2018-2019, kịp thời khen thưởng cho học sinh đạt thành tích khá, giỏi trong học tập năm học 2018-2019. Tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy hè theo đề án của huyện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

- **Y tế - Dân số gia đình trẻ em:** Chỉ đạo triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và một số dịch bệnh khác thường xảy ra trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, triển khai chiến dịch CSSKSS, KHHGD đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp tránh thai nhằm hạn chế trường hợp sinh con thứ ba trở lên và xử lý nghiêm theo Quyết định chính sách dân số và Quy ước văn hóa của thôn đề ra nhằm hạn chế trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

**3. Văn hóa thông tin – thể dục thể thao:** Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, phối hợp tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn

thực phẩm tại các đại lý, các quán bán hàng tạp hóa. Tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát gia đình, thôn, có quan đạt chuẩn văn hóa năm 2019.

**4. Công tác xã hội:** Tiếp rà soát giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các hộ đặc biệt khó khăn để tiếp tục

### **III. Quố phòng –An ninh:**

**1. Quốc phòng:** Duy trì chặt chẽ nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Xây dựng kế hoạch trực bảo vệ tốt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác diễn tập phòng thủ xã Thượng Nhật năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

**2. An ninh:** Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thường xuyên đi tuần tra, Kiểm tra để phát hiện kịp các đối tượng vi phạm nhằm xử lý kịp thời các vụ việc. Xây dựng kế hoạch phân công lực lượng trực giao thông, hãy nói không khi đã uống rượu, bia không lái xe ô tô, mô tô xe gáp máy, tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình các đối tượng thanh niên hay tụ tập đánh cờ bạc.

**3. Công tác cải cách hành chính:** Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp tục rà soát sửa đổi và bàn hành lại các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001-2015 đã ban hành, tổ chức tiếp nhận, giải quyết các TTHC đúng quy trình, không để trễ hạn.

**4. Tư pháp:** tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến 7/7 thôn, chỉ đạo, triển khai tốt hoạt động của tổ hòa giải ở các thôn. Làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các trường hợp chứng thực cho người dân đúng quy định, thực hiện tốt công tác rà soát các thủ tục hành chính theo kế hoạch đề ra.

**IV. Xây dựng nông thôn mới:** Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt để tập trung chỉ đạo theo chỉ tiêu giao cho các thôn, có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch, nhất là tiêu chí hộ nghèo, nhà ở dân cư, môi trường, hệ thống chính trị. Đẩy nhanh tiến độ phát triển sản xuất năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn hợp tác xã lâm nghiệp bền vững xã hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019./.

#### **Nơi nhận :**

- Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Đảng ủy - TT HĐND xã;
- Chủ tịch; P.Chủ tịch UBND xã;
- Các ngành đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đình Khởi**

